



ประกาศพระบรมราชโองการ

พระที่นั่งบรมพิมาน

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หนังสือที่ ร. ๕๕๐๔ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ เดือนนี้ ว่า
กระทรวงกลาโหมรายงานเสนอคุณงามความดีของนายพลตรี
หลวงพิบูลสงคราม เมื่อขณะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำกองทัพไทยอันกอปร
ด้วยทหารบก เรือ และอากาศ เข้าปฏิบัติในยุทธภูมิ ใน
กรณีพิพาทกับอินโดจีนฝรั่งเศส จนได้ดินแดนที่เสียไป
กลับคืนมา กองทัพไทยจึงมีความปรารถนาที่จะได้เห็นท่าน

เล่ม ๔๘ หน้า ๕๘๒ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๘๕

ผู้นำได้รับพระราชทานยศให้สมกับความคิดความชอบที่ได้ทำไว้แก่ประเทศชาติ คือ ขอพระราชทานเลื่อนยศชั้นเป็น นายพลเอก นายพลเรือเอก และนายพลอากาศเอก มานั้น

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้ว พร้อมกันเห็นว่า ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอความชอบ และขอพระราชทานเลื่อนยศนายพลตรี หลวงพิบูลสงคราม ขึ้นมาดังกล่าวแล้วนั้น ตามปกติก็เป็นการสมควรอย่างยิ่ง แต่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เห็นว่า การที่ประเทศไทย ได้ความมีชัยในกรณีพิพาทแห่ง การปรับปรุงเส้นเขตต์แดน กับอินโดจีนฝรั่งเศส นั้น นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญของชาติ เป็นอย่างยิ่ง ด้วยว่าเป็นการเกี่ยวกับเกียรติศักดิ์ของประเทศ ให้กรณีการสงครามเช่นนี้ ตามรัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์ ย่อมดำรงตำแหน่งจอมทัพ แต่เมื่อในโอกาสที่แล้วมาพระมหากษัตริย์ ไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติหน้าที่นี้ได้ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้นายพลตรี หลวงพิบูลสงคราม เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของชาติเสมอเหมือนเป็นผู้แทนพระองค์ ไปอำนวยการบังคับบัญชาในยุทธภูมิโดยตลอด จนเป็นที่ปรากฏแล้วว่า กองทัพไทยทั้งบก เรือ และ

อากาศ ได้ทำการรบได้ผลดีมีชัยชนะอย่างงดงาม ชาติไทย
ได้คืนแดนที่เสียไปกลับคืนมาเป็นอันมาก นับว่ากองทัพไทย
ได้รับเกียรติศักดิ์สูงยิ่ง ที่ได้ผู้นำที่สามารถมีสมรรถภาพ
เข้มแข็ง อันควรได้รับการสรรเสริญอย่างยิ่ง และสมควร
ได้รับความชอบให้สมกับคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ด้วย คณะ
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็ทราบอยู่แล้วว่า นายพลตรี
หลวงพิบูลสงคราม ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ในกรณี
ที่ได้ปฏิบัติการไปในครั้งนี้จะไม่ยอมขอรับความชอบตอบแทน
แต่ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะผู้สำเร็จ
ราชการแทนพระองค์เห็นว่า การพระราชทานความชอบ
ครั้งนี้หาใช่เป็นการเฉพาะตัวนายพลตรี หลวงพิบูลสงคราม
ไม่ แต่เพื่อเป็นเกียรติศักดิ์ของกองทัพบก กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ ซึ่งได้ทำการมีชัย จึงเป็นการสมควรที่จะมีผู้
นำที่ทรงเกียรติศักดิ์อันสูง ทั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กองทัพ
ไทยที่ได้ความมีชัยชำนะในครั้งนี้ด้วย กับเพื่อเป็นแบบอย่าง
แก่วีรบุรุษผู้ประกอบคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติในภาย
หน้าต่อไป

ฉะนั้น ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ จอมพล จอมพลเรือ

เล่ม ๕๘ หน้า ๕๘๔ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

และจอมพลอากาศ แก่นายพลตรี หลวงพิบูลสงคราม
พร้อมด้วยคราจออมพล และสายประจำทองคำอันคู่ควรแก่
ตำแหน่งแม่ทัพสูงสุดเป็นเกียรติยศสืบไป

พล. ต. อาทิตย์ทิพอภา

พล. อ. พิชยนทรโยธิน

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พรหมโยธี

รัฐมนตรี